

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายชูเกียรติ สุพรรณฝ้าย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีวาระการประชุมในวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ในการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทุกท่าน นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒. การประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดือน มกราคม
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๖๔ คน เข้าร่วมการประชุม โดยนายพกร สีนุเดช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ